

29 กุมภาพันธ์ 2559

แผนงาน RCEP มุ่งสรุปผลการเจรจาภายในสิ้นปีนี้

คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee : RCEP-TNC) ครั้งที่ 11 กำหนดแผนงานและแนวทางการเจรจาในปี 2559 เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาในประเด็นคงค้างสำคัญให้ได้ภายในปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นำกำหนดไว้

นายธรรรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทยเปิดเผยว่า ในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ว่าการประชุมครั้งนี้เน้นการหารือประเด็นสำคัญในเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และกฎถิ่นกำเนิดสินค้า โดยในครั้งนี้ประเทศสมาชิก RCEP ได้เริ่มมีการหารือแบบทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอและข้อเรียกร้องในการเปิดตลาดการค้าสินค้าและการค้าบริการ รวมถึงข้อสงวนในการลงทุน ส่วนการเจรจาในประเด็นอื่นๆ เช่น การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีการจัดประชุมแยกต่างหากก่อนการประชุม RCEP-TNC ครั้งถัดไปในช่วงปลายเดือนเมษายน 2559 ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยคณะเจรจาเห็นควรให้มีการประชุมร่วมกันให้มากขึ้นทั้งในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดให้สามารถสรุปการเจรจาให้ได้ตามกำหนดเวลา

ในปี 2558 ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก RCEP รวม 2.45 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58.7 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เป็นมูลค่าการส่งออกจำนวน 1.19 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะเดียวกัน มีมูลค่าการนำเข้า จำนวน 1.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของไทย โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาค RCEP ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น